

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ông Lại Quang Dũng, Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Thái Bình



Qua nghiên cứu, tôi đánh giá cao và hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Các dự thảo đã đánh giá khái quát tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đã chỉ ra 5 nhóm kết quả nổi bật của ngành Ngân hàng đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, phản ánh một cách đầy đủ những đóng góp tích cực của ngành Ngân hàng trong việc thực hiện các định hướng phát triển của đất nước, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô.

Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên để bảo đảm cho ngành Ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng tiếp tục hoạt động an toàn, ổn định, theo tôi cần chú trọng hơn nữa việc thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách kinh tế vĩ mô khác; chủ động xây dựng các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm làm cơ sở để các tổ chức tín dụng cho vay vốn; tăng cường sự phối hợp và trao đổi thông tin giữa các ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Bà Trần Thị Nảy, Trưởng thôn An Cư Bắc, xã Thanh Tân (Kiến Xương)



Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung sát, đúng. Các đánh giá tổng quát đã làm nổi bật nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tôi đặc biệt quan tâm đến dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và hoàn toàn đồng tình với 10 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo Báo cáo. Đây là giai đoạn quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới. Các mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới cơ bản đảm bảo tính bao quát và có khả thi cao. Tuy nhiên, trong các mục tiêu về môi trường, dự thảo Báo cáo cần bổ sung thêm khu vực nông thôn phải thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bà Tạ Thị Hạnh, khu 8, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội XIII của Đảng, tôi đánh giá rất cao những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù năm cuối nhiệm kỳ bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 vẫn đạt khoảng 5,9%/năm. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ven biển. Trong đó, với riêng tỉnh ta đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển. Trong định hướng phát triển kinh tế 5 năm 2021 - 2025, tôi mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục quan tâm, dành nhiều nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng ven biển, nhất là đầu tư cho các dự án nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đó tạo động lực, bước ngoặt đưa kinh tế của các địa phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng thời giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020

Ngày 9/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.



Thành phố Thái Bình tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật 9/11.

Thông qua ngày Pháp luật giúp mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó góp phần hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp...

Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn về việc hưởng ứng, thực hiện ngày Pháp luật năm 2020. Đồng thời, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức ngày Pháp luật như xây

dựng tài liệu tuyên truyền; cung cấp các mẫu áp phích, băng rôn; thực hiện phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn truyền hình về những nội dung liên quan đến chủ đề ngày Pháp luật năm 2020. Xây dựng chương trình "Ngày Pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đăng tải những văn bản pháp luật có liên quan, tài liệu tìm hiểu về ngày Pháp luật, một số chế định cụ thể của Hiến pháp năm 2013, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật An ninh mạng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Đầu tư nước ngoài năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu tuyên truyền, tìm hiểu của cán bộ và nhân dân.

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện ngày Pháp luật như xây

thực, hiệu quả. Hai huyện Thái Thụy và Đông Hưng đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định liên quan nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020. Bên cạnh đó, từ ngày 2 - 9/11, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, trên các tuyến phố chính của các huyện, thành phố đều treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng ngày Pháp luật. Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật. Nhiều hoạt động cụ thể cũng đã được triển khai nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật như: treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở Công an tỉnh, các đơn vị, công an các huyện, thành phố. Đây mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp

luật mới ban hành; các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý. Giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho nhân dân và các đối tượng đặc thù. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không còn phù hợp. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. Tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là các trường học tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Bà Lê Thị Thủy, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp cho biết: Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện có nền nếp, đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và có trọng tâm, trọng điểm, bám sát, phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 51 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của hơn 6.000 lượt người. Các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật có nhiều thành phần tham gia như lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, đồng chí viên chức các hội, đoàn thể và nhân dân tại địa phương. Thông qua các hội nghị đã tuyên truyền tới đồng bào nhân dân nội dung của nhiều văn bản pháp luật như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Trẻ em, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP...

PHẠM HÙNG

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG Y TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phát huy vai trò của đông y chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đồng hành cùng tây y, những năm qua, đông y đã có những bước tiến vững chắc, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và góp phần vào sự phát triển của nền y học Việt Nam. Với nhiệm vụ kế thừa, bảo tồn và phát huy tinh hoa y học cổ truyền dân tộc, Hội Đông y tỉnh đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu...

Hội Đông y tỉnh hiện có 890 hội viên, sinh hoạt ở 3 cấp TW, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ

thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển nền đông y Việt Nam và hội đồng y trong tình hình mới, Hội Đông y tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội viên. Đến nay có 95% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội phát triển được 65 hội viên mới. Dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn song cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần y đức, trách nhiệm với nghề, tìm phương pháp điều trị y học tiến bộ, các bài thuốc hay, cây thuốc quý để nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị cho nhân dân.

Hội Đông y tỉnh đã khuyến khích hội đồng y các huyện, thành phố, các chi hội tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên, đa dạng hóa mô hình khám, điều trị tại các phòng chẩn trị. Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 phòng chẩn trị tập thể của các cấp hội và 380 phòng chẩn trị của hội viên. Trong những chi hội làm tốt công tác khám chữa bệnh, được đánh giá cao là Bệnh viện Y học cổ truyền, các bệnh viện, các

trạm y tế xã cũng đã thực hiện hiệu quả việc phối hợp đông tây y trong phòng, điều trị đạt hiệu quả cao, góp phần giảm tải cho các đơn vị y tế tuyến trên.

Song hành cùng hệ thống y tế công lập, hoạt động của các lương y được trải đều khắp toàn tỉnh. Nền cao tinh thần "Lương y như từ mẫu", các lương y đã giúp đỡ người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, sử dụng dược liệu sạch, chất lượng cao, an toàn, không để xảy ra tai biến trong điều trị bệnh. 5 năm qua, bằng phương pháp đông y, nhiều điện bệnh đã được điều trị hiệu quả như: mất ngủ kéo dài, đau đầu, vai gáy, thoái hóa đốt sống, cao huyết áp... Các cấp hội đồng y trong tỉnh cũng đặc biệt quan tâm tới những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, hội viên các cấp hội đã khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người bệnh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam trị giá hàng tỷ đồng, tiêu biểu là các lương y: Nguyễn Văn Thiệu, Đào Viết Thoàn (Quỳnh Phụ), Đặng Trần Mỹ, Đinh Danh Dương, Nguyễn Văn Phú (Đông Hưng)...

Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu trên địa bàn tỉnh, hàng năm, các cấp hội đều phát động phong trào trồng cây thuốc nam với phương châm "Thấy tại chỗ, thuốc tại vườn". Nhờ đó, diện tích trồng cây thuốc tăng mạnh tại các huyện, hàng năm mang lại hiệu quả kinh tế cao, số lượng thuốc nam trong một thang thuốc chiếm trên 40%. Cùng với các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy, một số đơn vị cũng tích cực trồng, bảo tồn cây dược liệu, tiêu biểu có Công ty Dược Vật tư y tế Khải Hà đã tích cực trồng, nghiên cứu sản xuất thuốc. Hiện Công

ty đã phát triển vùng trồng dược liệu trên 20ha với nhiều dược liệu quý như: xạ can, đương quy, ngưu tất, ich mẫu; nghiên cứu chế biến thành công hơn 30 sản phẩm từ thuốc nam sử dụng trong toàn quốc và được chứng nhận nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP/GLP/GSP-WHO. Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo khoa học trong lĩnh vực y học cổ truyền, Hội Đông y tỉnh còn khuyến khích hội viên tham gia các hội thi, cuộc thi khoa học, kỹ thuật về đông y. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã nghiên cứu 63 đề tài cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Các đề tài có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh cho biết: Mục tiêu của Hội trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đông y, trong đó có Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội Đông y tỉnh sẽ tập trung củng cố, kiện toàn công tác quản lý hội từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; kế thừa, phát triển các lĩnh vực của đông y với mục tiêu không để mất đi một môn thuốc hay, bài thuốc quý và phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội sẽ tích cực bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn sơ chế, bào chế, chế biến sử dụng dược liệu sạch, an toàn cho cán bộ, hội viên; phối hợp với các đơn vị, các hội nghề nghiệp khác tăng cường hoạt động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe góp phần cùng với toàn ngành Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH



Người bệnh luyện tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

LỢI ÍCH CỦA ĐÔNG Y

- Châm cứu (Acupuncture)**
Là thủ thuật chèn và thao tác kim hình chỉ vào một điểm cụ thể trên cơ thể để giảm đau hoặc cho các mục đích điều trị.
Hiệu quả trong điều trị: Đau cơ xương mãn tính, Đau đầu, Viêm xương khớp.
- Phép cứu ngải (Moxibustion)**
Dùng ngải nhung (được làm từ lá ngải cứu khô tán thành bột mịn) đốt cháy để sản sinh sức nóng trên các huyệt vị hoặc một nơi nào đó trên cơ thể bệnh nhân.
Dùng để điều trị: Đau khớp, Vấn đề tiêu hóa, Triệu chứng cảm lạnh và cúm.
- Bài thuốc thảo dược (Herbal medicine)**
Sử dụng các loại thực vật để làm thuốc chữa bệnh.
Thường dùng để điều trị: Đau nửa đầu, Đau khớp, Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS).
- Massage Tui Na**
Gồm các động tác đẩy, kéo, nhào nặn cơ bắp.
Có ích trong quản lý: Vết thương, Chấn thương, Đau cơ xương.
- Liệu pháp chế độ ăn (Dietary therapy)**
Nên ăn và không nên ăn thức phẩm nào để có lợi nhất cho sức khỏe.
Có ích trong quản lý: Huyết áp, Cholesterol, Tiểu thụ chất béo no.
- Thái cực quyền, khí công, yoga**
Sử dụng các bài tập sử dụng hơi thở, kéo giãn cơ bắp, thiền định tác động lên cả thể chất và tâm trí.
Đã cho thấy bằng chứng về việc cải thiện: Chức năng và đau lưng, Mức độ chất xám, Triệu chứng hen suyễn.

Theo vienhocungdung.vn